

ดวงออนไลน์

(9 มิถุนายน 2561)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ภพปุศตะอ่อนแอ ไม่แนะนำในเรื่องการลงทุนเสี่ยงโชค

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ ต้องขออภัยที่หายไปสองสัปดาห์ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศติดต่อกัน จึงไม่อาจเขียนตอบจดหมายได้

สัปดาห์นี้ เป็นคิวของคุณสุรัชย์ เกิดวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เวลา 16.05 น. ราชบุรี เพศชาย คุณสุรัชย์ เขียนมาถามคำถามเดียวเท่านั้นว่า

อยากทราบว่า ทำไมมีอุปสรรค เวลาลงทุนซื้อขายหุ้น จะมีการตัดสินใจพลาดบ่อย ต้องใช้เวลานาน ได้กำไรน้อยกว่าที่ควรจะได้

ผมจะขอแยกตอบคำถามของคุณสุรัชย์ออกเป็นสองทาง ทางแรกในเรื่องข้อเท็จจริงของตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถเรียกว่า เป็นการลงทุน หรือ อาจจะเป็นการพนันด้วยอีกทางหนึ่ง

ทางที่สอง จะตอบด้วยเหตุผลทางด้านโหราศาสตร์ตามดวงชะตาของคุณ

คุณสุรัชย์ คงจะทราบดีว่า ในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าโดยหลักการแล้วจะเป็นการระดมทุนจากผู้คนจำนวนมากเพื่อทำธุรกิจ แต่อีกด้านหนึ่ง มันก็เป็นเหมือนกับการเสี่ยงโชค วัตถุประสงค์ หรือ กิจการพนัน สำหรับผู้ที่เข้าไปร่วมลงทุน ด้วยเหมือนกัน

เพราะไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า ธุรกิจที่ระดมเงินทุนนั้นๆจะมีกำไรทุกธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยในการทำธุรกิจแต่ละประเภทมีมากมายเยอะเยอะ และแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของธุรกิจ และตามยุคสมัย

ยิ่งโลกในยุคดิจิทัลเช่นในปัจจุบันนี้แล้ว ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็วจนคาดการณ์ลำบากมาก ใครจะคิดว่า ธุรกิจฟิล์มถ่ายรูป และ ฟิล์มภาพยนตร์เช่นบริษัท โกดัก จะล้มครืนลงอย่างไม่เป็นท่าในระยะเวลาอันสั้น ทั้งๆที่เป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนาน และ มั่นคงมานานเกือบร้อยปี

และธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่รุ่งขึ้นมาในช่วงเวลาอันสั้น เช่น บริษัทออลิบาบา , หรือธุรกิจเว็บไซต์รับจองโรงแรมทางอินเทอร์เน็ตที่ทำกำไรมหาศาล ฯลฯ

แต่หุ้นที่มีความมั่นคง และมีอัตราการเจริญเติบโตที่มั่นคง ก็มักจะมีราคาแพง และ มักจะให้ผลตอบแทนที่ไม่มากนัก อาจจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารเล็กน้อยเท่านั้น

ซึ่งไม่ค่อยจูงใจนักเล่นหุ้นใจร้อน และ นักเล่นหุ้นที่ชอบเสี่ยงดวงสักเท่าไรนัก

ต้องยอมรับว่า ในตลาดหลักทรัพย์ก็มี “หุ้นปั่น” จำนวนหนึ่ง หุ้นประเภทนี้จะหวือหวา ขึ้นเร็ว และแน่นอน หากจะลงก็จะลงเร็วด้วย

หากชอบเสี่ยงก็ต้องเล่นหุ้นประเภทนี้ แต่หากชอบความมั่นคง ก็ต้องเล่นหุ้นประเภทมองที่เงินปันผลเป็นหลัก หรือ หุ้นบลูชิป

ในกรณีของคุณสุรชัย คุณอาจจะไม่ค่อยชอบหุ้นบลูชิปเท่าไรนัก แต่พอลองไปเล่นหุ้นเสี่ยงดวง ก็อาจจะพบกับภาวะขาลง หรือ ที่เขาเรียกว่า แมงเม่า ที่ตามไม่ทันสถานการณ์

เรื่องนี้ คุณต้องตัดสินใจเองว่า จะเล่นหุ้นแบบไหน

คราวนี้ผมจะวิเคราะห์ในเรื่องดวงชะตาของคุณครับ

ผมคิดว่า คุณสุรชัยเพิ่งจะสนใจคิดเล่นหุ้น หรือเสี่ยงโชคมาแค่ 3 – 4 ปีเท่านั้นเอง ลักษณะนี้เขาเรียกว่า ดวงดาวซัคนำ หรือ วิบากกรรมพาไป คือ นำเอาความเสียหายในเรื่องนี้มาให้คุณ

เพราะดวงชะตาในเรื่องการเสี่ยงโชค การลงทุนของคุณไม่ดีเอาเลย พูดตามภาษาโหร ก็คือ ภาพปุดตะ อ่อนแอ นอกจากนี้ ชั่วร้ายก็คือ ภาพลาภะ หรือ พวกลาภผลจากการทำงานก็ไม่ค่อยเข้มแข็งอีกเช่นกัน

ดวงชะตาแบบนี้ เสี่ยงดวงเมื่อไหร่ ก็คงจะเจ๊งเมื่อนั้น

หากคุณสุรชัย ยังคิดจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ขอแนะนำให้ลงทุนระยะยาวกับหุ้นที่มีความมั่นคงสูงๆ ซึ่งแน่นอนว่า ต้นทุนในการลงทุนก็จะสูงตามไปด้วย และผลตอบแทนก็จะไม่มากมายหวือหวา เหมือนกับหุ้นปั่น

ก็ต้องเลือกเอานะครับว่า จะเสี่ยงดวง หรือ จะลงทุนระยะยาว

หวังว่า ผมคงจะตอบคำถามของคุณสุรชัยตามที่คุณสงสัยมาได้นะครับ

แต่ที่จะทำนายให้เพิ่มเติมก็คือ ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และ โรคปอด ตับ และไต ครับ

นอกจากนี้ ก็ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่ถึงขั้นเลือดตกยางออก และ ขอแนะนำให้คุณสุรชัย ทำอาชีพแพทย์ เพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์ คนเจ็บคนป่วย และคนยากคนจน ต่อไปเรื่อยๆนะครับ อย่าทิ้งอาชีพนี้ไปเล่นหุ้น ไม่เช่นนั้น อาจจะมีเรื่องร้ายๆ หรือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคุณ ได้ง่ายนะครับ

ก็ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สุรัชย์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

คิวในสัปดาห์หน้าจะเป็นของคุณ พรธรา ซึ่งเป็นคิวสุดท้ายที่เหลือตกค้างอยู่ หากใครเขียนเข้ามาถามในช่วงนี้ ผมก็จะสามารถนำมาตอบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

